

เล่าเรื่องเมืองตรัง

โดย นายสงคร รักษ์ฐาน

ฉบับที่ 20

วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

เริ่มต้นด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ผมได้เดินทางไปรับหลักการและวิธีการในการฝึกประสบการณ์ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วมาประชุมทีมบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีธรรมราช เขต 1 จัดทำปฏิทินการฝึกประสบการณ์นิเทศ ทั้งที่บนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีธรรมราช เขต 1 ที่โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนบ้านย่านตาขาว จึงถือโอกาสนี้ต้อนรับทีมศึกษานิเทศก์ที่จะมาฝึก ประสบการณ์ที่นี่ ผมมอบหมายให้ท่านรองพยุงค์ศักดิ์ กัญจนโรจน์ และท่านผู้อำนวยการเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ กำกับดูแลตลอดนวนะครับ



สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายโรงเรียนจัดกิจกรรมมอบหลักฐานการจบหลักสูตรให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็น ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และโรงเรียนบ้านหนองไทร ซึ่งเท่าที่ฟังทราบว่าจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิด ความภาคภูมิใจและให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครองกับโรงเรียน ผมเห็นว่าโรงเรียนทั้งสองโรงทำได้ดี ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม มากมาย ที่โรงเรียนบ้านหนองไทรมีหนังสือคล้ายกับหนังสือรุ่นแจกให้นักเรียนทุกคน ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ โรงเรียนอื่น ๆ ได้ หากสนใจลองประสานงานกับท่านผู้อำนวยการบุญรักษ์ ร่มทอง ส่วนที่โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ผมโชคดีได้ดูป้ายนิเทศเกี่ยวกับจุดเน้นโดยเฉพาะจุดเน้นนักเรียนดี ได้เห็นโครงงานเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ในชุมชน ซึ่งครูกับนักเรียนจะช่วยกันค้นหา และได้เดินทางไปเยี่ยมไปนวดไปให้กำลังใจ โดยเฉพาะในยุค ปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ การปลุกฝังให้นักเรียนมีความรัก กตัญญู รู้คุณผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องจำเป็น ผากทำ ต่อเนื่องนะครับ วันก่อนที่โรงเรียนบ้านหนองยายแม่มิม ซึ่งอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันใช้จิตอาสาฯ ในการ ขับเคลื่อนการเป็นนักเรียนดี โดยไปร่วมพัฒนาชุมชนมัสยิด ผมว่าจุดเน้นนักเรียนดีโรงเรียนมีวิธีการทำ หลากหลายแต่ที่ย้ำขอให้ทำต่อเนื่องจริงจังนะครับ



เล่าเรื่องเมืองจตุรัจ

โดย นายสงคร รักชูชื่น

ฉบับที่ 20

วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561



ก่อนปิดเทอมไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านลำพิศพบกับท่านผู้อำนวยการธัญญา วิเชียร และคณะครู กำลังจัดทำคะแนนสอบปลายภาค มีนักเรียนบางส่วนมาเรียนซ่อมเสริม ผมได้เห็นผู้อำนวยการธัญญา วิเชียร เล่าความภาคภูมิใจที่ท่านบอกผมว่าดีใจที่โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน ชุมชนไว้วางใจนักเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัยตั้ง



เล่าเรื่องเมืองจริง

โดย นายสงคร รักชูชื่น

ฉบับที่ 20

วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

ได้เกือบทุกปี รวมทั้งห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนยอดนิม นอกจากนั้นท่านยังบอกว่ครอบครัวโรงเรียนบ้านลำพิกุล เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักสามัคคีกัน ผมฟังแล้วสบายใจเลยเสริมไปว่าผู้นำต่างกับผู้บริหารอยู่ที่ผู้นำสามารถ สร้างทีมงานได้ (Team player) ส่วนผู้บริหารเน้นตัวเอง (me, me, me) หลังจากนั้นก็เริ่มเล่าถึงการจัดการ เรียนรู้ ผมได้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ว่าคำศัพท์มีความสำคัญ จึงต้องให้นักเรียนได้ท่องคำศัพท์อย่างต่อเนื่อง ผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็จะดีขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจำแนกนักเรียนตามผลการเรียน ออกเป็นสามกลุ่มเพื่อจะได้ดูแลได้ถูกจุดถูกคน โดยมีระบบ การส่งต่อในแต่ละชั้น ผมจึงตั้งข้อสังเกตว่าจากประถมศึกษาปีที่ 1 หากมีกลุ่มต้องดูแลเป็นพิเศษ 4 คน เมื่อขึ้น ประถมศึกษาปีที่ 2 น่าจะต้องลดจำนวนลงหรือเมื่อขึ้นประถมศึกษาปีที่ 3,4,5 และ 6 น่าจะหมดไปหรือเปล่า หรืออย่างไร นี่คือเสน่ห์ของการไปโรงเรียนได้เพิ่มพูนความรู้จากคุณครู จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำ ความรู้เหล่านี้มาแลกเปลี่ยนกัน ถึงแม้ว่าในปีการศึกษานี้ผมคงได้ไปโรงเรียน บ้านลำพิกุลเป็น โรงเรียนสุดท้าย แต่เปิดเทอมใหม่ผมยังยืนยันว่าจะไปเยี่ยมพวกเราให้ถึงห้องเรียนให้มากขึ้น เป็นความตั้งใจ ของผมที่อยากจะสื่อสารไปถึงพวกเรา แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

